

เสียว...ว้อย!!!

นำเสนอเมื่อ : 8 ก.ค. 2552

เสียว...ว้อย



วันนี้พาไปดูเรื่องเสียวๆ กันครับ ส่วนจะเสียวเรื่องอะไร
และ เสียวแค่ไหน คงต้องรบกวนตามไปดูกันครับ



ถ้าคุณกลัวความสูงล่ะก็ คงไม่อยากขึ้นไปที่นี่เป็นแน่แท้ ที่ที่ว่านี้
ก็คือตึกเชียร์ในชิคาโกนั่นเอง อย่างที่เราทราบๆ กันอยู่แล้วว่า...
ตึกเชียร์นั้นเป็นตึกซึ่งสูงเสียดฟ้าถึง 110 ชั้น แต่ก็ยังเสียวไม่สะใจ
ว่าแล้วเขาก็เพิ่มความเสียว ด้วยการสร้างกล่องกระจกยื่นออกไป
จากตัวตึกบนชั้นที่ 103 เพื่อให้เป็นที่ชมวิวของนักท่องเที่ยว



ระเบียงกระจกที่สร้างยื่นออกไปจากตัวตึกนี้สูงถึง 1,353 ฟุต และกว้าง 4 ฟุต ก็ประมาณเท่าตัวของหนูน้อยคนที่เห็นนอนกางแขน กางขา ทำท่ายความสูงอยู่ในภาพข้างบนนี้นั่นเอง



ผู้ออกแบบระเบียงกระจกนี้มีจุดประสงค์จะทำให้ผู้มาเยี่ยมชมเอ็นดูได้รู้สึกเหมือนว่า ตัวเองล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าของเมืองใหญ่ โดยสามารถมองเห็นวิวของเมืองชิคาโกได้ทั่วทีเดียว โดยไม่มีอะไรขวางกั้นตาข้างหน้าแม้แต่หน่วย รวมถึงวิวแม่น้ำที่อยู่ข้างล่าง(ถ้าใครกล้าหาญมองลงไปนะครับ)

คราวนี้มาถามความรู้สึกของผู้ที่มาชมวิวที่นี่สักหน่อย

Margaret Kemp จากเมือง **California**

เธอบอกว่า เหมือนเดินอยู่บนน้ำแข็ง ก้าวแรกที่เหยียบลงไปบนพื้นกระจกนี้ เธอบอกว่า มันเสียวจนรู้สึกว่าจะร่วงหล่นลงไปข้างล่างไหมเนี่ย



ส่วน **Adam Kane** หนูน้อยวันสับขาวจากอิลลินอยส์บอกว่า ที่แรกก็กลัวเหมือนกัน แต่สักพักก็ชิน และรู้สึกเหมือนมีเมฆลอยอยู่ใต้เท้าตัวเอง แถมยังเห็นตึกรามบ้านช่อง ที่เคยเห็นว่ามันใหญ่ๆ โตๆ ตอนอยู่ข้างล่าง กลายเป็นเล็กกระจิวเดียวจากจุดชมวิวนี่ด้วย



John Huston หนึ่งในเจ้าของตึกเชียร์สาร์ภาพว่า ขนาดตัวเขาเอง ก็ยังรู้สึกเสียวๆ เมื่อครั้งแรกที่ลองขึ้นมานบนนี้ กว่าที่จะหายกลัวก็ต้อง ใช้เวลาทดลองขึ้นๆ ลงๆ ปาเข้าไป ประมาณ 30-40 ครั้ง นั่นแหละถึงจะชิน



เขาว่าแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เกิดจากที่ มีนักท่องเที่ยวทั้งหลายได้ทิ้งรอยหน้าผากไว้บนผนังกระจก ของที่นี้ตอนที่ขึ้นมาดูวิวนั่นเอง จนทำให้ต้องทำความสะอาด กันอยู่ทุกวัน จากนั้นไปก็พนักงานก็จะได้ทำความสะอาดกระจก ที่พื้นกันอย่างเดียวแล้วละ (แน่ใจแล้วหรือ อออิ แต่ผมว่าไม่มีทาง เพราะต้องมีใครอีกหลายคนที่ไม่กล้าขึ้นไปยืนดูวิวบนนั้น อย่างน้อย ก็ผมคนหนึ่งละ แล้วพวกซึกแล้ว ก็ยังคงต้องเอา หน้าผากไปทาบกระจก เพื่อส่องดูวิว อยู่ดีนั่นแหละ ว่าไหมเล่า)



อย่างไรก็ตาม Ross Wimer สถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุม งานสร้างระเบียงกระจกนี้ ได้กล่าวว่า พวกเขาได้ศึกษามาแล้วว่า การทำพื้นกระจกยื่นออกไปนอกตัวตึกประมาณ สี่ฟุตนี้จะทำให้ ผู้ที่ขึ้นมาขึ้น รู้สึกได้เหมือนกับว่า ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้า

เอาละครับ ใครสนใจใคร่ไปทดลองก็เชิญได้ที่ตึกเซียร์นี้ นะครับ
เขาเก็บค่าขึ้นลิฟท์ไปชั้นนี้ เพียงแค่ สิบห้าดอลลาร์ แต่
ค่าตัวเครื่องบินเท่าไหนนั่น เป็นอีกเรื่องหนึ่ง นะครับ

แปลจากรายงานข่าว หนังสือพิมพ์เดลีเมลล์ ประเทศอังกฤษ

Thanks to Daily Mail the uk for a story and all pictures

ที่มา <http://mblog.manager.co.th/natayaa/th-68202/>